



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง

(Program based Research) ระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทำขึ้น ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรมเดอะ สุโกศล บางกอก ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีสำนักงานชื่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑๔ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ๙๗๙/๑๗-๒๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย” ฝ่ายหนึ่ง

กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง ได้แก่

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๗๔๔ ถนนสุนทรารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ ฝ่ายที่สอง

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ หมู่ ๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ ฝ่ายที่สาม

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ ๓ ถนนสาย เอเชีย (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ ฝ่ายที่สี่

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ หมู่ ๓ ถนน พุทธมนตลสาย ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ฝ่ายที่ห้า

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” โดย นายสุกิจ นิตินัย ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ฝ่ายที่หก

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ฝ่ายที่เจ็ด

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม ตำแหน่งรักษา ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ ฝ่ายที่แปด และ

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” โดย รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ หน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ฝ่ายที่เก้า

ทั้งเก้าฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ ตอบสนองความต้องการของภาคี โดยอยู่บนฐานการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันของ กลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่ภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง รับผิดชอบ สนับสนุนการวิจัย และขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับคือ เกิดระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้

๑. ขอบเขตของบันทึกข้อตกลงการพัฒนา และสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ทั้งเก้าฝ่ายตกลงให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้

๑.๑ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

๑.๑.๑ สนับสนุนระบบการบริหารจัดการงานวิจัย

๑.๑.๒ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย

๑.๑.๓ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านจัดการงานวิจัย

๑.๒ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง

๑.๒.๑ ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านบุคลากร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น ในการวิจัย และสถานที่ในการดำเนินงานวิจัยและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการวิจัย

๑.๒.๒ ให้การสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการและงบประมาณในการวิจัย

๑.๒.๓ ให้การสนับสนุนการจัดทำประกาศข้อเสนอโครงการ ขอบเขตดำเนินงาน การทำ ประกาศการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย ให้สอดคล้องตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยของ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินโครงการ และให้การดำเนินงานเป็นตามระบบการจัดการ งานวิจัยเชิงคุณภาพของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

๑.๒.๔ สนับสนุนการเผยแพร่ เชื่อมโยงผลงานวิจัยกับการใช้ประโยชน์

๒. งบประมาณและการร่วมทุน

วงเงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยโดยมีสัดส่วนการร่วมทุนของ ๒ (สอง) ฝ่าย ในอัตราเท่ากัน ๑:๑ โดยมีระยะเวลาการสนับสนุนรวม ๓ (สาม) ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งจะร่วมทุน จำนวนเท่าๆ กันในวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณการร่วมทุนทั้งหมดสามารถจัดสรรเป็นงบบริหาร ไม่เกินร้อยละ ๒๐ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะสนับสนุนงบประมาณการจัดการของโครงการ ประสานงานกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย

๓. ผลผลิตจากการพัฒนางานวิจัย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ต้องการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง พัฒนาผลผลิตดังต่อไปนี้

๓.๑ เกิดระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัยสำหรับการพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบ หรือ ประกาศในการบริหารจัดการงานวิจัย เป็นต้น

๓.๒ สร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของกลุ่ม OTOP ในพื้นที่เป้าหมาย

๓.๓ เกิดนวัตกรรมใหม่จากงานวิจัย ไม่น้อยกว่า ๓๕ ผลงาน และมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของกลุ่ม OTOP ในพื้นที่เป้าหมาย

๔. กรรมสิทธิ์ในงานและการจัดสรรผลประโยชน์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลรายงานการศึกษาวิเคราะห์ คู่มือ เอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีอยู่เดิมของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และได้นำมาใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ย่อมเป็นของฝ่ายนั้น หากอีกฝ่ายประสงค์จะใช้สิทธิในผลงานเดิมของอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการใช้ผลงานเดิมนั้นจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากฝ่ายที่เป็นเจ้าของผลงานเดิมนั้นก่อน

สำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผลงานหรือสิ่งอื่นใดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กรณีที่ฝ่ายใด ต้องการนำผลงานวิจัยใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สร้างขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ไปตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือ เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่งต้องแจ้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) เดือน ซึ่งถ้าไม่มีข้อท้วงติงใดๆ จากอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ขอเผยแพร่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ระบุข้อความ “ผลงานนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง” และต้องแสดงสัญลักษณ์ของแต่ละฝ่ายด้วยทุกครั้ง

๕. การทบทวนหรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และการสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา ๓ (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ก่อนการสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายอื่นทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน ทั้งนี้ การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ไม่กระทบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยชอบภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายอื่น ๆ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน โดยให้ทุกฝ่ายพิจารณาร่วมกัน และเมื่อทุกฝ่ายเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม และให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานทั้งเก้าได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมนั้น และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

๖. ข้อตกลงทั่วไป

๖.๑ บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเป็นภาษาไทย การตีความและการบังคับใช้ให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย

๖.๒ บรรดาคำบอกกล่าวใดๆ ของบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าส่งและรับโดยชอบ หากได้ส่งโดยจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในบันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นเป็นแปดฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (หากมี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



(ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วโรจน์ ลิ้มไชแสง)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษะ วสุนทรภาวิวัฒน์)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลงชื่อ




(นายสุกิจ นิตินัย)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงชื่อ



(พล.อ.จรัส กุลละวณิชย์)
ประธานที่ประชุมนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พยาน